



ที่ ศธ 04057/๑๑๓๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ถนนสุวรรณศรี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

๑๓ เมษายน 2565

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการนำเข้าข้อมูลกำลังพล จำนวน 1 ฉบับ
2. คู่มือการนำเข้าข้อมูลกำลังพล จำนวน 1 ชุด

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลขออนุมัติกรอบอัตราโควตาในการจัดสรรตำแหน่งความชอบกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ซึ่งบุคลากรที่จะได้รับการพิจารณาให้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกำลังพลในปีนั้นๆ ทั้งประเภทโดยตรงและเกื้อกูล ผ่านระบบทะเบียนกำลังพล <http://hr.nccd.go.th/> Username : moe และ Password : p9c975 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ตาม QR Code แนบท้ายหนังสือนี้ และให้เร่งดำเนินการลงข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรอกข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนในโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี ขามประไพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา www.obec-nayok.com

โทร. 0 3731 3628 ต่อ 22 /085-364-8022 (วาสนา)

โทรสาร 0 3731 1141



QR Code

คู่มือการนำเข้าข้อมูลกำลังพล

การนำเข้าข้อมูลระบบกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

❖ ข้อมูลที่ต้องนำเข้าข้อมูลระบบกำลังพล ประกอบด้วย

ข้าราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างประจำ ข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

❖ ข้อมูลที่ไม่ต้องการนำเข้าข้อมูลระบบกำลังพล ประกอบด้วย

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เจ้าที่ของรัฐ อาทิจำน อากาศสมัครรักษาดินแดน อากาศสมัครทหารพราน ฯลฯ และขอความอนุเคราะห์ลบข้อมูลบุคคลดังกล่าว ออกจากระบบ